

# Dấu hiệu khởi sắc của thị trường lao động

10 tháng năm 2024, số người làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm khoảng 1.700 người, tương đương 15,7% so với cùng thời điểm năm 2023. Điều đó cho thấy dấu hiệu khởi sắc của thị trường lao động.



Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm bởi nhiều người lao động đã tìm được việc làm mới.

Tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình (Số Lao động - Thương binh và Xã hội) những ngày gần đây, dù có những người đến tìm việc sớm để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) nhưng cảnh tượng này không nhộn nhịp như khoảng 1 năm về trước. Nếu như thời điểm này năm 2023, mỗi ngày có từ 40 - 50 lao động đến làm thủ tục hưởng TCTN, thậm chí có những ngày lên đến 60 - 70 lao động thì nay con số này đã giảm xuống còn khoảng 20 - 30 lao động. 10 tháng năm 2024, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ của gần 9.000 người đến đăng ký thủ tục nhận TCTN, giảm khoảng 1.700 người so với cùng thời điểm năm 2023. Ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm cho rằng đây là dấu hiệu khởi sắc của thị trường lao động bởi người đăng ký thủ tục nhận TCTN giảm đồng nghĩa với việc số người có việc làm tăng.

Theo báo cáo của Báo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh, trong tháng 10/2024, cơ quan này đã chi trả cho 842 người hưởng TCTN; lũy kế 10 tháng năm 2024, BHXH tỉnh đã chi trả cho 9.200 người hưởng TCTN, giảm gần 1.000 người so với

năm 2023. Theo ông Nguyễn Văn Khanh, Trưởng phòng Chế độ BHXH, BHXH tỉnh, số lao động hưởng TCTN giảm là tín hiệu đáng mừng, báo hiệu nền kinh tế đang phục hồi, thị trường lao động, việc làm từng bước ổn định và có nhiều khởi sắc. Mặc dù từ ngày 15/2/2024 chính sách bảo hiểm thất nghiệp có một số điểm mới có lợi cho người lao động (NLD) nhưng số người làm thủ tục hưởng TCTN vẫn giảm cho thấy nhiều NLD đã nỗ lực tìm việc làm mới, điều đó giúp họ có công việc, thu nhập ổn định và có điều kiện để tham gia hệ thống an sinh xã hội.

Để tiếp tục tạo điều kiện cho lao động thất nghiệp được hưởng đầy đủ chế độ cũng như nhanh chóng quay trở lại với thị trường lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình đã đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh tư vấn để họ tìm hiểu thông tin về thị trường lao động, nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp. Ông Ngô Chính Hữu, Trưởng phòng Bảo hiểm thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết: Ngoài việc giải quyết thủ tục cho những NLD đến đăng ký hưởng TCTN, chúng tôi có cán bộ

chuyên môn tìm hiểu thông tin về trình độ đào tạo, về chuyên môn, kinh nghiệm của NLD để từ đó phân loại và có những chính sách tư vấn phù hợp. Chúng tôi tìm hiểu kỹ về nhu cầu tìm kiếm việc làm của NLD, tư vấn các quyền lợi NLD được hưởng. Ngoài ra, tư vấn thêm về các chương trình du học, xuất khẩu lao động để từ đó giúp NLD được tiếp cận thông tin tuyển dụng và nhu cầu việc làm của các doanh nghiệp.

Ông Phạm Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thái Bình cho biết: Chúng tôi đang tích cực tổ chức các phiên giao dịch việc làm nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh; đồng thời giúp NLD tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu và năng lực của bản thân. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động; tổ chức sàn giao dịch việc làm trực tiếp kết hợp với trực tuyến nhằm tạo điều kiện cho những người chưa có việc làm lựa chọn được công việc phù hợp với khả năng để quay lại thị trường lao động, có việc làm và ổn định cuộc sống.

**ĐỖ HỒNG GIA**

Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trong giao dịch, mua bán ngày càng trở nên phổ biến, mang lại nhiều tiện ích cho doanh nghiệp và người dân. Tại Thái Thụy, hình thức thanh toán này đã và đang được chính quyền địa phương, các ngành chức năng tích cực triển khai, được đông đảo người dân tham gia, thúc đẩy phát triển thương mại điện tử, thương mại số.

Tim hiểu thực tế tại chợ Gù, thị trấn Diêm Điền, chúng tôi thấy khi người dân mua mớ rau, lang thịt đều để nghị thanh toán bằng chuyển khoản. Chị Phạm Thị Duyên, một tiểu thương tại chợ cho biết: Bây giờ người dân đi chợ không dùng tiền mặt, chủ yếu thanh toán qua internet banking, VNPay, mã QR Code... Vì vậy, tôi đã đăng ký và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử. Khách hàng tự thao tác quét mã, tôi chỉ cần nhìn tin nhắn báo nhận được số tiền trên điện thoại, không sợ nhầm lẫn và tốn thời gian nhận tiền mặt, trả tiền thừa như trước. Tôi thấy TTKDTM rất hữu ích, thuận lợi.

Tại thị trấn Diêm Điền, TTKDTM phát triển rộng rãi tại 2/2 chợ truyền thống, trên 190 cửa hàng tiện lợi cùng các cơ sở kinh doanh. Ông Lê Hợp Doanh, Trưởng ban quản lý chợ Gù chia sẻ: Chợ Gù là chợ hàng II, có hơn 300 hộ kinh doanh với đầy đủ các mặt hàng từ lương thực, thực phẩm tươi sống, hoa quả đến đồ gia dụng, quần áo, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân. Thời gian gần đây, chúng tôi thực hiện mô hình chợ TTKDTM. Ban quản lý chợ đã phối hợp với một số ngân hàng tuyên truyền đến bà con tiểu thương, hộ kinh doanh triển khai mở tài khoản, lập mã QR Code; trên 70% tiểu thương, hộ kinh doanh đã hưởng ứng, mở tài khoản.

Đẩy mạnh TTKDTM, thị trấn Diêm Điền cũng như các địa phương khác trên địa bàn huyện Thái Thụy đã phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng (CNSCD). Ông Lê Xuân Quy, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết: Địa phương đã thành lập 17 tổ CNSCD với 71 người tham gia, nhiệm vụ chính là trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, nền tảng số, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các tổ dân phố. Hiện trên 80% dân

## THÁI THỤY

# Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

số trong độ tuổi lao động thực hiện thanh toán dịch vụ thiết yếu không dùng tiền mặt; trên 95% hộ sản xuất, kinh doanh cài đặt ứng dụng thanh toán bằng hình thức chuyển khoản hoặc quét mã QR Code.

Thúc đẩy TTKDTM, huyện Thái Thụy khuyến khích, vận động cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, tiểu thương và người dân lựa chọn sử dụng hình thức TTKDTM trong các giao dịch. Đồng thời, thực hiện chi trả trợ cấp xã hội qua tài khoản ngân hàng cho các đối tượng thụ hưởng. Bà Phạm Thị Minh, cán bộ hưu trí ở thị trấn Diêm Điền chia sẻ: Sau khi được tuyên truyền, tôi đã thực hiện nhận lương hưu qua tài khoản. Sau 2 tháng sử dụng, tôi thấy rất thuận lợi. Hàng tháng tôi không phải đến các điểm chi trả cổ định để nhận lương hưu nữa. Tôi thấy việc chi trả lương hưu qua tài khoản vừa thuận tiện vừa an toàn.

Bà Vũ Thị Hương, Phó Giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy cho biết: Thực hiện chủ trương về chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng cho người dân qua tài khoản, từ tháng 7/2024 đến nay, Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy đã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển sang nhận chi trả qua tài khoản; miễn phí phát hành thẻ ATM; cung cấp

số tài khoản nhanh nhất đáp ứng công tác kê khai đăng ký chuyển sang nhận qua tài khoản tại điểm chi trả kịp thời; phân công cán bộ xuống tận các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp xã hội tại các khu dân cư để tư vấn, hướng dẫn người mở tài khoản cách sử dụng và truy cập các tiện ích khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Với những cách làm tích cực, đến nay đã có hơn 52.400 tài khoản thanh toán, hơn 161 đơn vị trả lương qua tài khoản, hơn 30.000 khách hàng đăng ký dịch vụ Agribank Plus, cấp miễn phí hơn 3.500 mã QR. Hiện Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy có 7 máy ATM (trong đó có 2 máy CDM - nộp rút tiền tự động) đặt ở thị trấn Diêm Điền và các xã; triển khai lắp đặt 11 máy POS tại các cửa hàng; kết nối thu hộ học phí 68 đơn vị trường học qua phần mềm học phí Misa. Thời gian tới, Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, từng bước đưa TTKDTM trở thành thói quen của người dân; tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn khách hàng sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử; triển khai các chương trình khuyến mại với những chính sách ưu đãi; tăng cường công tác an ninh, an toàn, bảo mật trong hoạt động ngân hàng; cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số.

**NGUYỄN THẨM**



Nhân viên Agribank Chi nhánh huyện Thái Thụy tư vấn cho tiểu thương về thanh toán không dùng tiền mặt.

## MTTQ XÃ ĐÔNG HOÀNG

# Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới

Năm 2018, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và đến năm 2023 được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Đạt được kết quả đó phải kể đến vai trò của MTTQ xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Giai đoạn 2011 - 2023, toàn xã huy động kinh phí gần 110 tỷ đồng xây dựng NTM và NTM nâng cao, trong đó cấp trên hỗ trợ 45 tỷ đồng (gồm 26 tỷ đồng hỗ trợ bằng xi măng), ngân sách xã 32 tỷ đồng, con em xa quê ủng hộ 15 tỷ đồng, nhân dân trong xã đóng góp gần 15 tỷ đồng, hiến 33.000m<sup>2</sup> đất làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và công trình phúc lợi. Ông Nhâm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã cho biết: Đồng

góp vào những kết quả tích cực đó, trong quá trình tham gia xây dựng NTM, với phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng", MTTQ xã luôn đề cao vai trò chủ thể của nhân dân, sự gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên trong việc vận động đóng góp kinh phí, hiến đất, tham gia ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng các công trình phúc lợi tập thể, tu sửa, nâng cấp các trường học, di tích lịch sử văn hóa... Thông qua công tác tuyên truyền, vận động đã làm chuyển biến về nhận thức và việc làm của mỗi gia đình, người dân, từ đó các phong trào, hoạt động gắn với xây dựng NTM và NTM nâng cao do MTTQ xã phát động được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Là một trong những đảng viên gương mẫu đi đầu hưởng ứng phong trào xây dựng NTM

và NTM nâng cao, gia đình ông Tô Hồng Cường, thôn Thái Hòa 1 đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng nâng cấp, mở rộng đường trong khu dân cư với chiều dài 220m, chiều rộng 6m. Ông Cường chia sẻ: Rất muốn xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, chính vì thế gia đình tôi luôn tích cực ủng hộ mọi phong trào do địa phương phát động. Ngoài ủng hộ kinh phí nâng cấp, mở rộng đường trong khu dân cư, gia đình tôi còn hỗ trợ địa phương tu sửa trường học, nâng cấp di tích lịch sử văn hóa.

Không chỉ tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp kinh phí, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM và NTM nâng cao, MTTQ xã Đông Hoàng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng các mô hình, các phong trào gắn với tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Thôn

Thái Hòa 1 là một trong những khu dân cư tiêu biểu thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do MTTQ xã phát động. Bà Nguyễn Thị Thủy Hằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động, trong đó chú trọng vận động nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng, từ đó góp phần cùng địa phương xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao. Ngoài tập trung duy trì sản xuất, kinh doanh dịch vụ truyền thống như may, mộc, cơ khí, xây dựng..., nhân dân thôn Thái Hòa 1 còn chủ động phát triển nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây

trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay, thôn có 4 máy cày công suất lớn, 7 máy cày trung, 3 máy gặt đập liên hợp, 1 máy tuốt lúa, 2 máy cấy, 2 máy xát gạo cơ động, 7 xe tải; 4 tổ thợ xây, 2 xưởng mộc, 1 xưởng may, 11 gia trại chủ yếu nuôi trồng thủy sản; thu nhập bình quân đầu người đạt 76 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,89%, hộ cận nghèo còn 1,1%.

Được thành lập trên cơ sở tiền thân là xưởng sản xuất

nhỏ, đến năm 2019 Công ty Nhựa Toàn Vinh chính thức đi vào hoạt động, chuyên sản xuất băng dính các loại để xuất bán cho các công ty, nhà phân phối của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Thanh Hóa. Ông Tô Đức Vinh, Giám đốc Công ty cho biết: Trong quá trình hoạt động, Công ty luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương và thôn Thái Hòa 1 tạo điều kiện thuận lợi. Chính vì thế, từ khi thành lập đến nay Công ty luôn

duy trì hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho 10 lao động ở địa phương với thu nhập trung bình từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Với những hoạt động thiết thực, MTTQ xã Đông Hoàng đã và đang phát huy vai trò nòng cốt trong việc tập hợp và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó góp phần cùng địa phương xây dựng thành công NTM nâng cao, hướng đến xây dựng NTM kiểu mẫu.

**MINH HƯƠNG**



Năm 2023, xã Đông Hoàng (Đông Hưng) được UBND tỉnh công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.